
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบบัที ่ 23   วนัพุธที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 



@ ข่าวจากนายก ฯ กลุ่มนิสิตจงัหวดัสุพรรณบุรี ฝ่ายแนะแนวการศึกษาองคก์าร

บริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจะจดัโครงการ “ค่ายปันฝัน คร้ังท่ี 

14” เพื่อแนะแนวการศึกษาในการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ใหแ้ก่นกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ตั้งแต่วนัท่ี 14-18 มกราคม 2560 

ข่าวจากนายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที ่ 4  มกราคม   2560  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที ่ 2    นย.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์   
                    ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยี่ยมสโมสร            
 
                   @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธท่ี  28  ธนัวาคม  2559  โดยการน า
ของ นย.นพ.จรูญพงศ์ บรมธนรัตน์  ภายใตอ้รรถพจน์  “โรตารีเก้ือกูลเพื่อน
มนุษย”์  ยินดีตอ้นรับและขอแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ี คุณณิชชา  
สายมาอินทร์  ,   คุณชยัชน  สารสม  , คุณสิริกาญจน์  สุนทรวณิชวงศ ์  อาจารย์
โบรกเกอร์ จากบริษทั  CEO , แอนน์พรทิพย ์ รุ่งโรจน์ชยัพร แอนน์อภิวนัท ์
ดช.อมร  ศรีสุพรรณถาวร , รทร.เสมา  อ านวยวฒันกุล สโมสรโรตารีเพชร
สุพรรณ  น าขา้วโพดขา้ว 1  ตะกร้าใหญ่  , อาจารยส์งวน – ดช.พงศ์เกียรติ  
เทียนแสงสวา่ง   ขอบคุณครับ 

 

 

ขอบคุณครับ 
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 วาระที ่ 1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี 3  นายกแจง้ข่าว 
วาระท่ี 4  สนเทศโรตารี 
วาระท่ี 5  สนเทศอาชีพ 
วาระท่ี 5  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 



ณ  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั จงัหวดัสุพรรณบุรี  คณะผูจ้ดังานได้ขอความ
อนุเคราะห์จากสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ในด้านงบประมาณ จึงเรียนให้ทุก
ท่านทราบ  @ เม่ือวนัท่ี 26  ธนัวาคม 2559  สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี   ไดไ้ป
ร่วมงานเปิดสมาคมศิษย์เ ก่าของสถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สุพรรณบุรี และร่วมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งสถาบนั
ขงจ่ือ  ทางมหาวิทยาลยัสวนดุสิตสุพรรณบุรี ตอ้งขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียน
สมาชิกทุกท่านท่ีไปร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี  @ ผูว้า่การภาค 3330 โรตารีสากล 
ผู ้ว่าการภาคจุฑาทิพย์   ธรรมศิริพงษ์  มีก าหนดการเยี่ยมสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรี ในวนัท่ี 11 มกราคม 2560  ช่วงเวลา 17.00-20.45 น.  และเวลา 
17.00-18.00 น.พบนายกสโมสร  เลขาสโมสร   ผูช่้วยภาคและนายกรับเลือก   
เวลา 18.00-19.00 น.พบประธานคณะกรรมการและอนุกรรมการ 5 ฝ่าย  
เหรัญญิก     ผูฝึ้กอบรมสโมสร   ปฏิคมสโมสร  เวลา   19.00-19.30 น.ผูว้า่การ
ภาค กล่าวถึงนโยบายของโรตารีสากล  และให้ค  าแนะน า  แนวทางของสโมสร
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายของสโมสรและโรตารีสากล  ในปี 2559 -2560   เวลา 
20.30-20.45 น.ประชุมสโมสร    ยกยอ่งสมาชิกใหม่  และประดบัเข็มผูบ้ริจาค
ให้มูลนิธิโรตา สมาชิกท่านใดท่ีมีความประสงค์จะบริจาคให้มูลนิธิเพิ่มเติม
นอกเหนือจากท่านท่ีไดแ้สดงความจ านงคไ์วเ้ม่ืองานสถาปนาปีบริหาร 2559 – 
2560   แจง้ไดท่ี้นายกสโมสรและเลขา  ฯ  ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

คุณสงวน  เทียนแสงสว่าง  กล่าว 

ประมวลภาพกจิกรรมของสโมสรปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

           

 

  

 

 

 

 

 

logmLvk =ur       
    

 

 

 

 

 

5 2 

@ ผมตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิก คราวก่อนผมไดม้าขอความร่วมมือชวน
สมาชิกไปร่วมทวัร์พม่ากบัผมเพราะวา่ตอนนั้นผมมีปัญหาไม่สามารถหาผูท่ี้ไป
กบัทวัร์ไดเ้น่ืองจากเวลาจ ากดัผมไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านสมาชิก คุณ
เซียมเดช สิงหาอาจ หาคนไปร่วม 8 คน  คุณเล็กไป 3 คน  ช่วงทา้ย ๆ น้ีเตม็และ
มีผูม้าขอเพิ่มแต่ก็ไม่สามารถไปได ้ การไปทวัร์คร้ังน้ีทุกท่านเป็นเหมือนญาติ 
ทุกคนมีความสุขมาก ผมก็เพิ่งทราบวา่พม่าเขามีแต่ช่ืออยา่งเดียวไม่มีนามสกุล   
ไม่มีนางสาว  มีนางอยา่งเดียว ผูช้ายก็มีนายอยา่งเดียว เราไดไ้ปท่ีวงับุเรงนอง ท่ี
ประเทศพม่ามีพระเยอะมากซ่ึงจะไม่โกนคิ้ว ดูไปแลว้คนไม่ค่อยศรัทธาพระ
เท่าไหร่บางคนเดินชนไม่เหมือนบา้นเรา เขาเนน้พระธาตุ เนน้เจดีย ์ พระหนา้
หวานท่ีพม่าเขาจะสร้างศาลาคลุมพระใหส้ามารถเดินรอบองคพ์ระได ้ สามารถ
ถ่ายรูปพระไดท้ั้งองคซ่ึ์งก็ต่างจากบา้นเราซ่ึงบางองคไ์ม่สามารถถ่ายภาพได้

เน่ืองจากมีแต่เสาบงั  และเทา้ของพระพุทธรูปก็ไม่เหมือนกนัของเราเทา้บน กบั
เทา้ล่างน้ีจะเท่ากนั ส่วนพม่าเทา้เขาจะวางแบบธรรมชาติพล้ิวๆ ไปเราไปเท่ียว
พระธาตุใครเดินไหวก็เดินไป ใครเดินไม่ไหวก็มีบริการแบกหาม เจดียเ์ขาชอบ
สีทองถา้ไม่ใช่ทองจริงก็จะทาสีทอง วดัท่ีพม่าจะสะอาดมาก ตอ้งถอดรองเทา้
แมก้ระทัง่ถุงเทา้ก็ยงัตอ้งถอด ท่ีพม่ารถป้ายแดงทุกคนัเพราะเขาสั่งรถมือสอง
จากญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประสบการณ์เล็กๆนอ้ยๆท่ีผมมาเล่าสู่กนัฟัง  ขอบคุณครับ 

 

 

 



นอกเหนือไปจากการแกไ้ขปัยหาในสภาวะเงินเฟ้อ @  ประเภทของการลงทุน 

คือ การฝากเงินกบัธนาคาร –  ลงทุนในตราสาร หรือพนัธบตัรรัฐบาล – การท า

ประกนัชีวิต – การลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหุ้น ต่างประเทศตลาดฟอ

เร็กซ์ – การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์– การเปิดกิจการต่าง ๆ  @  สกุลเงินหลกั ๆ ท่ี

ท าการซ้ือขายนั้นจะมีอยู ่7 สกุลเงินดย้กนั คือ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) US Dollar

ยโูร (EUR) Euro , ปอนด์ (GBP) Pond  Sterling , เยน (JPY) Yen ,  ดอลล่าร์

แคนาดา (CAD) Canadian Dollar , สวีสฟรังค ์(CHF)  Swiss  Franc และดอล

ล่าร์ออสเตรเลีย (AUD)  Australian  Dollar หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถ

ติอต่อ สอบถามได ้ขอบคุณค่ะ 
 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมประจ าสัปดาห์ 

     บรรยายพเิศษโดย  คุณสิริกาญจน์  สุนทรวณิชวงศ์ จากบริษทั CEO 
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@  การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ ดีอย่างไร –โอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง (เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการลงทุนทัว่ ๆ ไป) – สามารถท าก าไรไดต้ลอด 24  ชัว่โมง – 
สามารถท าก าไรได้ทั้งหุ้นข้ึนและหุ้นลง – จ  ากดัความเส่ียงในการลงทุนได ้– 
รายไดท่ี้ไดคื้อเงินดอลล่าร์ (1 ดอลล่าร์ ต่อ  35 บาท) ตลาดฟอเร็กซ์  หรือเรียก
สั้นๆว่า FX เป็นตลาดการท่ีซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินต่าง ๆ และ
รวมถึง ทองค า น ้ ามนั  เงิน(เคร่ืองเงิน)  เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ปริมาณ
การซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั  5-7   ลา้น ลา้นเหรียญสหรัฐต่อวนั  ซ่ึงมากกวา่ตลาดหุ้น
ไทยประมาณ 4,000 เท่า  @  เงินเฟ้อ (inflation)  คืออะไร  การท่ีระดบัราคาของ
สินคา้ หรือบริการในช่วงระยะเวลาหน่ึง ราคาสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ อย่างต่อเน่ือง 
สาเหตุเงินเฟ้อ แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ ต้นทุนในการผลิตสินค้าท่ี
สูงข้ึน  ท าให้ผูผ้ลิตต้องปรับราคาสินคา้ข้ึน และอีกสาเหตุคือความตอ้งการ
สินคา้และบริหารท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น ๆ จึงดึงให้ราคาสินคา้
เพิ่มสูงข้ึน  หรือมีแรงดึงทางดา้นอุปสงค์  การเพิ่มความตอ้งการสินคา้มีหลาย
สาเหตุ เช่นการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน  การด าเนินนโยบายการคลงัของ
ภาครัฐบาล  การเพิ่มข้ึนของอุปสงค์ในต่างประเทศ  และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค @ ท าไมเราตอ้งลงทุนในตลาดหุ้น  ปัจจุบนัในยุคท่ี
อตัราเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว  ท าให้มูลค่าท่ีแทจ้ริงของเงินต ่าลง  ซ่ึง
สวนทางกบัราคาของสินคา้และบริการท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ จนท าให้เราตอ้งหา
เงินให้ไดม้ากข้ึน  เพื่อท่ีจะใช้จ่ายในคุณภาพชีวิตท่ีเท่าเดิม  อีกทั้งการฝากเงิน
กบัธนาคาร  ก็ไดรั้บผลตอบแทนไม่ค่อยมาก  หรือลงทุนท าธุรกิจก็ตอ้งมีตน้ทุน
ท่ีสูง  ตอ้งมีความรู้  ความช านาญ  เฉพาะทางอีกดว้ย  การลงทุนในตลาดหุ้นจึง
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหน้ี 

 



 

 


